

Số: /TTr-STNMT-TNN

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Dự thảo

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC KHU VỰC PHẢI ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất;

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số...../BTNMT-TNN ngày tháng năm 2021 về việc tham gia ý kiến vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo UBND Thành phố quá trình triển khai thực hiện như sau:

Ngày 26/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất; theo đó, giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức việc khoanh định, công bố Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn

Thực hiện Văn bản: số 374/BTNMT-TNN ngày 22/01/2019, số 6438/BTNMT-TNN ngày 13/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại các Văn bản: số 963/VP-ĐT ngày 05/02/2018, số 4458/VP-ĐT ngày 13/6/2018, số 397/VP-ĐT ngày 14/01/2019, số 1434/VP-ĐT ngày 21/02/2019 của UBND Thành phố, số

247/TB-VP ngày 31/7/2019; số 10544/VP-ĐT ngày 04/12/2020 của Văn phòng UBND Thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội đã được tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện. Trên cơ sở tài liệu tiếp nhận, đối với nội dung xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất có các tài liệu liên quan như: Báo cáo bảo vệ nước dưới đất, các chuyên đề liên quan, bộ bản đồ tỷ lệ 1:25.000, hướng dẫn kỹ thuật, sổ tay hướng dẫn bảo vệ nước dưới đất, atlas bản đồ bảo vệ nước dưới đất...

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 7924/STNMT-TNN ngày 23/8/2019 và Văn bản số 10949/STNMT-TNN ngày 15/12/2020 về việc xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong việc kế thừa các sản phẩm của Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Ngày 18/3/2021, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có Văn bản số 136/TNNQG-ĐT về việc phối hợp sử dụng kết quả Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” cho thành phố Hà Nội; theo đó:

“Kết quả của Đề án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 588/QĐ-BTNMT ngày 13/3/2019 và đã được bàn giao cho UBND Thành phố Hà Nội thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường theo biên bản giao nhận ngày 16/9/2019. Về sản phẩm danh mục, bản đồ các vùng hạn chế khai thác, vùng được phép khai thác nước dưới đất được xác định trên cơ sở các tiêu chí kỹ thuật về điều kiện thực tế nguồn nước dưới đất và các vấn đề tài nguyên nước dưới đất đối với hai tầng chứa nước Holocen và Pleitocen. Đối với các tầng chứa nước khác trên phạm vi thành phố Hà Nội chưa được triển khai nghiên cứu trong đề án này.

Trên cơ sở kết quả xác định danh mục, bản đồ vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt theo quy định tại Điều 12 quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất”.

Ngày 16/4/2021, Cục Quản lý tài nguyên nước có Văn bản số 1078/TNN-NĐĐ về việc khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; theo đó khẳng định: *“Kết quả của đề án Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn (kết quả, danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất được Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao cho UBND Thành phố Hà Nội theo biên bản ngày 16/9/2019) là cơ sở để ban hành danh mục, bản đồ vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, Sở Tài*

nguyên và Môi trường cần rà soát, cập nhật để trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt, công bố theo quy định của Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ”.

Trên cơ sở đó, để tiết kiệm, tránh lãng phí ngân sách nhà nước để thực hiện các công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp Kết quả của Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 588/QĐ-BTNMT ngày 13/3/2019 và Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá, xác định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất” trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2552/TNN-NĐĐ của Cục Quản lý tài nguyên nước về việc góp ý danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội và UBND Thành phố phê duyệt Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 Phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Quyết định phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; cụ thể như sau:

I. Về danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất:

1. Đối với vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 1:

- Khu vực đã từng xảy ra sự cố sụt, lún đất, biến dạng địa hình (sau đây gọi tắt là khu vực sụt, lún): kế thừa kết quả nhiệm vụ khu vực phải đăng ký nước dưới đất và Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”.

- Khu vực có biên mặn: kế thừa kết quả Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”.

- Khu vực có bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung theo quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường: kế thừa kết quả Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị bỏ các khu vực lân cận bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung tại khu vực Mễ Trì, Nam Từ Liêm do bãi chôn lấp đã được đi dòi để thực hiện dự án khác.

- Khu vực có nghĩa trang tập trung hoặc các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất khác: kế thừa kết quả nhiệm vụ khu vực phải đăng ký nước dưới đất.

2. Đối với vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 2: kế thừa kết quả nhiệm vụ khu vực phải đăng ký nước dưới đất và Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”.

3. Đối với vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 3: kế thừa kết quả nhiệm vụ khu vực phải đăng ký nước dưới đất.

4. Đối với vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 4: Chưa có kết quả nghiên cứu nên đề nghị chưa ban hành.

5. Đối với vùng hạn chế khai thác nước dưới đất hỗn hợp: là phần diện tích chồng lấn của các khu vực hạn chế.

II. Về bản đồ phân vùng hạn chế:

1. Sử dụng bản đồ hạn chế khai thác nước dưới đất đối với hai tầng chứa nước Holocen và Pleitocen thuộc Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”.

2. Sử dụng bản đồ khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đã được phê duyệt đối với các khu vực kế thừa kết quả nghiên cứu nêu trên.

III. Quy trình thực hiện:

Ngày /5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số /STNMT về kết quả khoan định, công bố Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội gửi các Sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tư pháp, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các Công ty cấp nước trên địa bàn thành phố.

Đối với việc lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, đại diện một số tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải hồ sơ Cổng Thông tin điện tử Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội; gửi văn bản và hồ sơ lấy ý kiến đề nghị Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế đô thị đăng tải.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố tại Văn bản số /STNMT-TNN ngày tháng năm 2021 cho phép tổ chức hội đồng thẩm định với sự tham gia của các sở, ngành có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học về tài nguyên nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 cứ Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ. Ngày tháng năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội đồng thẩm định kết quả khoan định, công bố Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số /STNMT-TNN ngày tháng năm 2021.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số /BTNMT-TNN ngày tháng năm 2021 về việc... Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP;
- PCT Nguyễn Trọng Đông;
- Giám đốc Sở TNMT;
- Lưu: VT, TNN, HS.

(để b/cáo)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Minh Mười